

BÁO CÁO

tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thực hiện Công văn số 4180-CV/TU, ngày 06/02/2024 của Tỉnh ủy về hoàn thiện các văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy.

Đến ngày 19/02/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được 04 ý kiến góp ý của các đồng chí Tỉnh ủy viên tham gia vào Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tiếp thu, giải trình như sau:

1. Nhóm ý kiến về các mục tiêu của Chương trình

- Có 03 ý kiến đề cập đến các mục tiêu của Chương trình.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin đề xuất được giữ nguyên như dự thảo Chương trình.

Lý do: Để thống nhất với Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

- Có 01 ý kiến về Sửa đổi cụm từ “Tăng số lượng phát minh” thành có cơ chế khuyến khích phát minh...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu và đã chỉnh sửa trong dự thảo.

2. Nhóm ý kiến về các giải pháp

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung 03 nội dung

+ Đảm bảo vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng làm trung tâm, là nhiệm vụ xuyên suốt, là nơi tuyên truyền chủ trương, quán triệt nghị quyết của Đảng, quán

lý, lãnh đạo, cổ vũ động viên thúc đẩy phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở các cấp, các ngành.

+ Nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Hội đồng lý luận tỉnh trong việc tham gia định hướng và hoạch định các cơ chế, chính sách của tỉnh; thẩm định, phản biện khoa học đối với dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng trên địa bàn tỉnh.

+ Tạo lập nền tảng và mặt bằng sáng tạo khoa học: Hình thành và xây dựng các Trung tâm điển hình giới thiệu thành tựu khoa học, công nghệ cấp Nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện gắn với tác giả và tập thể hoặc cá nhân có thành tích.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin đề xuất được giữ nguyên như dự thảo Chương trình.

Lý do: Nội hàm của ý kiến trên đã được nêu tại giải pháp thứ nhất về Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển của địa phương

- Có 01 ý kiến: Tại giải pháp 1, không đưa tên các đơn vị cụ thể như: Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Khoa học và công nghệ, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin đề xuất được giữ nguyên như dự thảo Chương trình.

Lý do: Vì đây là Chương trình hành động thì cần phải cụ thể các cơ quan của tỉnh là đầu mối tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Có 01 ý kiến về nội dung quan tâm đầu tư cơ sở vật chất: ... Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Hà Giang; có chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin đề xuất được giữ nguyên như dự thảo Chương trình.

Lý do: Hiện tại tỉnh đã quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất (*trường lớp, thiết bị...*) cũng như mặt bằng đối với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang.

(Có tổng hợp các ý kiến và chương trình gửi kèm).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (*báo cáo*),
- Lãnh đạo ban,
- Phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN

Vương Ngọc Hà

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý

của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào dự thảo Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 45- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

(Kèm theo báo cáo số 697-BC/BTGTU, ngày 19/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

STT	Nội dung góp ý	Người góp ý
1	<p>- Trong phần I: Tình hình chung</p> <p>Nếu có thể cần đánh giá, thống kê số lượng phát minh, sáng chế, công trình nghiên cứu, sản phẩm khoa học, công nghệ,... đã được công nhận và ứng dụng tại tỉnh những năm qua để có căn cứ, định hướng đưa vào phần mục tiêu đến năm 2030.</p> <p>- Trong phần II, Mục 2. Mục tiêu đến năm 2030 đề nghị sửa chỉ tiêu "Có" thành "Trên" 70% cán bộ, lãnh đạo, quản lý các ban, sở, ngành, các huyện, thành phố được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức làm việc trong môi trường quốc tế. Để đồng nhất với mục tiêu đến năm 2030 của Đề án số 18-ĐA/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.</p> <p>- Trong phần III- Một số nhiệm vụ và giải pháp: Đề nghị nghiên cứu, có thể bổ sung thêm một số nội dung sau:</p> <p>+ Đảm bảo vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng làm trung tâm, là nhiệm vụ xuyên suốt, là nơi tuyên truyền chủ trương, quán triệt nghị quyết của Đảng, quản lý, lãnh đạo, cổ vũ động viên thúc đẩy phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở các cấp, các ngành.</p> <p>+ Nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của</p>	Đ/c Vàng Đình Chiến , Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì

	<p>Hội đồng lý luận tỉnh trong việc tham gia định hướng và hoạch định các cơ chế, chính sách của tỉnh; thẩm định, phản biện khoa học đối với dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng trên địa bàn tỉnh.</p> <p>+ Tạo lập nền tảng và mặt bằng sáng tạo khoa học: Hình thành và xây dựng các Trung tâm điển hình giới thiệu thành tựu khoa học, công nghệ cấp Nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện gắn với tác giả và tập thể hoặc cá nhân có thành tích.</p>	
2	<p>- Trong phần II, tại mục tiêu thứ 3, tiểu mục 2: "25% trí thức trẻ là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện (dưới 40 tuổi) được bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế", sửa thành "100% trí thức trẻ là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện (dưới 40 tuổi) có trình độ ngoại ngữ, kiến thức và được bồi dưỡng kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế".</p> <p>Lý do: Đến năm 2030, cán bộ dưới 40 tuổi sẽ sinh năm 1990 trở lên, như vậy đa số đều có trình độ ngoại ngữ và kiến thức chuyên sâu đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.</p>	<p>Đ/c Hoàng Nhị Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần</p>
3	<p>Trong phần II, tại mục 2 khổ thứ 4:</p> <p>- Tăng số lượng phát minh, sáng chế, công trình nghiên cứu... (mục tiêu cụ thể không đưa ra được); ý kiến: có cơ chế khuyến khích</p>	<p>Đ/c Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT</p>
4	<p>* Trong phần II, mục 2:</p> <p>Mục tiêu đến năm 2030 cần xem xét các mục tiêu:</p> <p>+ 70% cán bộ, quản lý các sở, ban, ngành... (có thể nâng lên 80%)</p> <p>+ 25% trí thức trẻ... (có thể nâng lên 50%)</p> <p>* Trong phần III, nhiệm vụ và giải pháp:</p> <p>- Tại trang 4, mục 1: khổ thứ 4 có viết: ... Chú</p>	<p>Đ/c Nguyễn Chí Thâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy</p>

trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong cơ quan, tổ chức có nhiều đảng viên là trí thức: Trường Chính trị, sở Giáo dục và Đào tạo, sở Khoa học và Công nghệ, Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Hà Giang...

Tại khổ này, nên xem xét không đưa tên các đơn vị cụ thể mà để các đơn vị trong tỉnh cùng tổ chức triển khai thực hiện

- Tại trang 5, mục 2, khổ thứ 1 có viết: ... Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Hà Giang là nơi đào tạo, bồi dưỡng trí thức, là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật hàng đầu của tỉnh.

Tại khổ này, nên xem xét có đưa cụm từ "quan tâm đầu tư cơ sở vật chất" vì đây là đơn vị không thuộc tỉnh Hà Giang quản lý trực tiếp, mà kinh phí, ngân sách của tỉnh đưa vào bố trí đầu tư thì có phù hợp và đúng với quy định.

- Tại trang 6, mục 4, khổ thứ 3 có viết: "... có chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế" vì các nội dung này đề cập đến và đưa ra, nhưng khi thực hiện đều phải căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành để tổ chức triển khai thực hiện, do vậy không nên đưa các cụm từ trên vào dự thảo của Chương trình.

Xem xét bổ sung thêm: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.